

# HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI Góp sức xây dựng nông thôn mới



Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Hải phát triển kinh tế VAC.

Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Tiên Hải đã có 34/34 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) và trở thành huyện đạt chuẩn NTM. Có được kết quả đó là

nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện là một trong những lực lượng quan trọng, luôn

huyện cho biết: Trong những năm qua, Hội CCB huyện ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện đã tích cực tham gia xây dựng NTM, hiến kế, góp công, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân. Hội tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo đất đai và thực hiện các mô hình điểm, kinh doanh dịch vụ, ngành nghề. Để phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả, các cấp hội CCB đăng ký một phần nội dung công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội hoặc mỗi hội viên có ít nhất một việc làm thiết thực như ra quân vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, phát quang cây cối, làm đường thôn, tổ chức đào đắp, mở

rộng và bê tông hóa một số tuyến đường vào khu dân cư... Nhiều cán bộ, hội viên không những gương mẫu đi đầu trong hiến kế, hiến đất và giải phóng mặt bằng, đồng viên gia đình, con cháu, dòng họ cùng tham gia tích cực mà còn kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Ngoài ra, Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, thương binh, cán bộ lão thành cách mạng, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Kết quả trong phong trào xây dựng NTM, Hội CCB huyện Tiên Hải đã vận động gia đình hội viên hiến 4.750m<sup>2</sup> đất, ủng hộ đá làm đường 1.500m<sup>3</sup>, cát 1.700m<sup>3</sup> và tham gia 2.760 ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Tổng số tiền đóng góp xây dựng NTM đạt 11 tỷ đồng. Toàn hội thành lập 65 tổ an ninh trật tự, 26 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 47 tổ tự quản ATGT. Hội CCB

huyện cũng đã thực hiện hiệu quả phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", qua đó giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM ở địa phương. Những năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,54%. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng một số mô hình trình diễn để nhân rộng, khuyến khích và hỗ trợ thành lập các tổ, nhóm hợp tác, liên kết phát triển kinh tế. Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó vận dụng tốt vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế. Có nguồn thu nhập, từng gia đình đã xây dựng nhà cửa kiên cố, mua sắm được các phương tiện đi lại, nghe nhìn, chỉnh trang nhà cửa và tích cực tham gia phong trào CCB chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

**MANH THẮNG**

## ▶ Chậm làm sổ đỏ cho dân, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Chủ đầu tư sẽ bị phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu chậm các hồ sơ làm sổ đỏ cho dân.

Cụ thể, 1 tỷ đồng là mức phạt tối đa đối với đơn vị kinh doanh bất động sản hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Đây là nội dung tại Nghị định số 91 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 5/1/2020.

Theo đó, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất... sẽ bị phạt lên đến 1 tỷ đồng; chậm làm sổ đỏ cho khách hàng, chủ đầu tư có thể bị phạt 1 tỷ đồng. Thời gian vi phạm quy định nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, đất cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê, mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Cũng theo Nghị định số 91, các hành vi lấn chiếm đất sẽ bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng.

## ▶ Lãi suất liên ngân hàng đột ngột tăng



Ảnh minh họa

(vnexpress.net) Mức lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng gấp đôi.

Theo biểu công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng có những bước tăng mạnh trong phiên 21/11. Cụ thể, mức lãi suất bình quân qua đêm đã tăng từ khoảng 1,7% lên 3,34% mỗi năm.

Diễn biến tăng này bắt đầu từ ngày 19/11. Theo đó, trong ngày đầu tiên thực hiện trần lãi suất tiền gửi ngân hàng mới, lãi suất VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng từ 1,72% mỗi năm phiên liền trước đã tăng lên 2,1% một năm. Đến phiên 20/11, lãi suất tiền đồng trên thị trường này tiếp tục tăng mạnh lên, mức bình quân qua đêm đã lên 2,35% mỗi năm.

Nhìn nhận về vấn đề này, Tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng tăng vào cuối tháng các nhà băng phải đáp ứng quy định dự trữ bắt buộc, cộng với việc thị trường bắt đầu bước vào mùa cao điểm thanh toán cuối năm, lãi suất liên ngân hàng thường tăng lên.

Năm nay, tháng cuối cùng của năm 2019 đã gần kề, đặc biệt là tết dương lịch gần với tết Nguyên đán. Nhưng theo Tiến sĩ Bùi Quang Tín, cân đối vốn và thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện tốt hơn nhiều và có khác biệt lớn so với những năm trước.

Cụ thể là thời điểm này năm ngoái, trên thị trường mở (OMO) tám tháng 10 Ngân hàng Nhà nước đã bơm khoảng 60.000 tỷ đồng, nhưng năm nay thì gần như bằng 0. Điều này chứng tỏ thanh khoản của các ngân hàng hiện nay khá ổn định. Hệ thống tự điều tiết tốt hơn và thậm chí có dư thừa vốn.

Xác định trong gia đình phụ nữ thường là người sử dụng, tiếp cận và trực tiếp giải quyết các vấn đề về rác thải, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã tích cực triển khai các mô hình "sống xanh" trong gia đình, làm thay đổi thói quen, nhận thức của hội viên về hoạt động bảo vệ môi trường.

Thời gian gần đây, mỗi lần đi chợ, thay vì lấy túi nilon đựng thức ăn, bà Vũ Thị Phương, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) đều cẩn thận xếp rau, củ, quả vào chiếc làn mang theo bên mình. Bà chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi chợ về là nhà tôi có thêm ít nhất 5 chiếc túi nilon đủ kích cỡ. Từ khi Hội LHPN thành phố tuyên truyền về tác hại của túi nilon, lại được tặng chiếc làn nhựa, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bây giờ, lượng túi nilon cũng giảm và có ngày tôi không phải sử dụng đến bất cứ loại túi nilon nào. Tôi rất vui khi góp một hành động nhỏ nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường xung quanh.

Cũng như bà Phương, thời gian qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" do các cấp hội LHPN phát động. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình hạn chế sử dụng túi nilon; sử dụng làn đi chợ; không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát 1.300 làn đi chợ cho hội viên, giúp hội viên ý thức giảm thiểu

# Cùng "sống xanh"



Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) chăm sóc đường hoa.

sử dụng túi nilon. Đây là một trong những việc làm cụ thể, ý nghĩa của chị em trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian qua, các cấp hội đã phát huy thế mạnh của phụ nữ để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường (VSMT) làm thay đổi diện mạo nông thôn: xanh, sạch, đẹp. Ngay từ đầu năm, hội LHPN cơ sở đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền 552 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 298 công trình, phần việc thực

hiện bảo vệ môi trường như: đoạn đường phụ nữ tự quản; đường hoa phụ nữ, bồn hoa phụ nữ; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; duy tu đoạn đường; bảo vệ kênh mương...

Để thực hiện tốt công tác VSMT, các cấp hội đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của hội cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan; đồng thời, phát huy vai trò của mỗi tổ chức hội, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng toàn thể nhân dân để tích cực triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Hội đã đa

dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về VSMT như: tổ chức 230 lớp chuyên đề hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; kiến thức về nước sạch; về cách VSMT phòng, chống dịch bệnh như: phòng, chống sốt xuất huyết trên người, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi...; hướng dẫn xây dựng mô hình "Nhà sạch - Vườn đẹp"; mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu"...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về VSMT, các cấp hội đã xây

dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình về VSMT. Năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, mô hình điểm như: chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu, nhà sạch - vườn đẹp, thu gom phế liệu xây dựng quỹ hội. 100% cơ sở hội đã duy trì và nhân rộng các mô hình như: hợp tác xã, tổ hợp tác VSMT; đoạn đường, đồng sống phụ nữ tự quản; đường hoa phụ nữ; bồn hoa phụ nữ... Đến nay, toàn tỉnh có trên 600 mô hình VSMT hoạt động hiệu quả và duy trì hoạt động của 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia.

Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện. Các xã của 7/7 huyện đều được hỗ trợ từ 3 - 10 triệu đồng/xã để trồng hoa; được hỗ trợ xây bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Đồng thời, hội đã phối hợp

chặt chẽ với các đoàn thể để cùng vận động toàn thể nhân dân tham gia như: phối hợp đoàn thanh niên xây dựng các đường hoa, bồn hoa tại các trung tâm xã... Đường hoa phụ nữ ngày càng được đổi mới, từ chỗ phần lớn là trồng hoa mười giờ, hoa sam, đến nay đã trồng đa dạng các loại hoa như: chiếu tím, hoa cánh bướm, cây sò tím... Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 730km đường hoa tại các trục đường liên thôn, liên xã, liên huyện góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Thông qua những mô hình hay, thiết thực, các cấp hội LHPN đã thành công trong việc tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của hội viên cũng như của cộng đồng. Đây là một cách dân vận sáng tạo, phát huy hiệu quả tích cực.

**XUÂN PHƯƠNG**



Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật được các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà triển khai có hiệu quả.

# Đ

ường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, rác thải được thu gom, vận chuyển về khu xử lý tập trung và sự xuất hiện của nhiều nhà sạch - vườn đẹp, đó là thay đổi để nhận thấy khi về xã nông thôn mới Đông La (Đông Hưng).

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Đông La đã tích cực vào cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và BVMT. Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn và BVMT. UBND xã triển khai đề án BVMT, xây dựng quy chế tổ chức quản lý hoạt động. Trong quá trình triển khai, chính quyền xã đã tiến hành họp lấy ý kiến nhân dân tại tất cả các thôn nhằm bảo đảm tính công khai, dân chủ và phát huy ý thức trách nhiệm

## ĐÔNG LA

# Vì môi trường xanh, sạch, đẹp

công dân trong BVMT. Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BVMT gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "5 không, 3 sạch", "Ngày chủ nhật xanh", phong trào xanh - sạch - đẹp trong các trường học, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa... từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác BVMT. Theo ông Lại Chí Học, Chủ tịch UBND xã, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

được giao vai trò chủ đạo cùng với các ban, ngành và thôn, xóm thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để thành lập và duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải. Toàn xã đã thành lập 4 tổ thu gom rác thải, với 7 thành viên, định kỳ 2 - 3 buổi/tuần thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ. Hàng lễ, tết, chi hội tổ chức quét dọn, thu gom rác thải đúng nơi quy định, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp.

Tuy nhiên, do lượng

rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, từ dưới 4 tấn rác/ngày năm 2015 lên 7 - 8 tấn rác/ngày năm 2019, bãi rác chôn lấp của xã không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, năm 2019, được hỗ trợ 500 triệu đồng đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt từ nguồn ngân sách tỉnh, xã Đông La đã đầu tư lò đốt rác thải của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bimivina. Lò đốt Bimivina đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đăng ký sở hữu trí tuệ; Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất công nhận các thông số khói bụi, hơi khí độc của lò thải ra đạt quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT cho phép. Lò đốt có công suất 24 tấn/ngày, được thiết kế nguyên khối, hình tháp đứng. Rác sau khi được tập kết về khu nhà chứa liệu sẽ được 2 công nhân cào vào phểu

tiếp liệu, qua hệ thống băng truyền lên phểu cấp liệu. Lò đốt vận hành bằng cơ khí bán tự động khép kín từ cấp liệu, đẩy liệu và ra xỉ. Bên trong lò có hệ thống sản sấy nên đốt triệt để được rác tươi. Ưu điểm

của lò là rác đưa về không cần phân loại, phơi mà đưa ngay vào lò đốt, rác đốt triệt để đạt 100%.

Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, lò đốt rác thải sinh hoạt đã góp phần giúp xã Đông La giải được bài

toán ô nhiễm môi trường từ những bãi rác tự phát đồng thời tiết kiệm quỹ đất để chôn lấp, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí.

**MINH NGUYỄN**



Lò đốt xử lý triệt để 100% rác thải.